



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๑ โทร. ๐ ๗๗๒๔ ๐๖๔๓

ที่ กษ ๐๘๑๘.๐๓/ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง แจ้งผลการเข้าฝึกอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัล
เลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐและสาขาบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน

ตามที่ สพข.๑๑ กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน ได้ส่งดิฉันเข้ารับการฝึกอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ และสาขาบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ระหว่าง วันที่ ๒๙ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์ และแนวทางการเขียนรายงาน เพื่อสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ และสาขาบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีเกี่ยวกับงานบริการของกรมพัฒนาที่ดินให้เป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการ ได้แก่ เกษตรกรผู้เกี่ยวข้อง นั้น

จากที่ดินฉันได้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติในครั้งนี้ ทำให้ได้รับความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และแนวทางการเขียนรายงาน เพื่อสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ และสาขาบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ทำให้เกิดแรงบันดาลใจในการเสริมสร้างนวัตกรรมในการพัฒนาการปฏิบัติงานของกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อยกระดับการให้บริการ และภาพลักษณ์ในการบริการของกรมพัฒนาที่ดิน ที่มีความโดดเด่นในการปรับปรุงระบบการให้บริการ และการบริหารจัดการองค์การที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดของสำนักงาน ก.พ.ร. ในฐานะที่เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาระบบราชการ ตามกรอบแนวคิดระบบราชการ ๔.๐ เพื่อกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ จังหวัด และองค์กรมหาชนมีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้เกิดผลสำเร็จ ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เป็นหุ้นส่วนในการทำงานร่วมกันอย่างยั่งยืน รวมทั้งทำให้เกิดการเชื่อมประสานการทำงานในพื้นที่ และเกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่องตลอดจนเกิดเป็นความไว้วางใจ เชื่อมั่นศรัทธา และการยอมรับซึ่งกันและกัน โดยจะเป็นต้นแบบของการเปิดระบบราชการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารราชการที่หน่วยงานอื่นๆ สามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการบริหารราชการของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น และเกิดผลสำเร็จเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง

ในการนี้ ทาง สพข.๑๑ ได้ส่งผลงานสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ จำนวน ๕ ผลงาน และสาขาบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม จำนวน ๔ ผลงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ดร. กษม

(นางมาลี รักชนะ)

เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ

ที่ กษ ๐๘๑๘.๐๓/๓๘๗

เรียน ผอ.สพข.๑๑

-เพื่อโปรดทราบ

นางเจตณี บัวผืน

(นางเจตณี บัวผืน)

ผู้อำนวยการกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน
๓๑-๑๒-๒๕๖๑